

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CRANE – อาการก็ดูดีเหมือนกันนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว... เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค จริงๆ แล้ว ก็ว่ายาก ก็ยากอยู่แหละ

แต่ถ้าจะว่าย่าย อาจจะง่ายจนคาดไม่ถึง หลายๆ ท่านที่เข้าสู่วงการหุ้น แล้วเข้าถึงแก่นแท้ของปัจจัยเทคนิค อาจจะถึงขั้นสนุกไปกับมัน และชอบอย่างบอกไม่ถูกเอาเลยก็มี... บางท่านแต่งสูตรเอง คิดเครื่องมือ หรือมีการปรับค่าการใช้งานได้เอง จนการลงทุนหรือการเก็งกำไร ก็ถึงขั้นสนุกไปด้วย เรียกว่า การลงทุน เปลี่ยนไปจากมีความเสี่ยง เป็น มีความสุข เข้ามาแทนที่... แต่อย่างหนึ่งที่ต้องควรมีกันทุกคนนะครับ คืออารมณ์ ต้องพยายามอย่าอารมณ์เสียไปกับการผิดพลาด หรือ การขาดทุนที่เราควบคุมได้ เรียกว่า ต่อให้ได้มีการ Cut Loss ไปแล้ว ก็อย่าไปเสียความรู้สึก หรือ หวาดกลัว หรือที่ภาษาห้องค้าเรียกว่า แหยงหุ้น นั่นแหละ อย่าได้มีเข้ามาในจิตใจเชียว ไม่เช่นนั้น ในครั้งต่อไป อาจจะเกิดอาการลังเลในสัญญาณทางเทคนิคขึ้นได้ จะทำให้ไม่มีความสุขหรือสนุกไปกับเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค... ก็ลองๆ เปรียบเสมือนเราเป็นนักกอล์ฟ ที่ลงสนามใน 18 หลุม หากมีหลุมใดหลุมหนึ่ง เราผิดพลาด ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ถ้ายังนำกลับมาคิดอยู่ หรือยังติดอยู่ในหัวอยู่นั้น การเล่นในหลุมต่อไป จะพาให้เสียกระบวนการไปด้วย ความมั่นใจในหลุมต่อไป จะเกิดอาการหวั่นๆ กลัวๆ ไม่กล้าเล่น ไม่กล้าตีลูกในช็อตที่ควรจะเป็น... ลองๆ ดูนะครับ ฝึกให้ได้ แล้วท่านจะเข้าใจเองว่า เรื่องของเทคนิค มันจะง่ายถึงง่ายมาก ๆ ... ส่วนอีกขั้นหนึ่ง ที่อาจจะต้องหาเพิ่ม คือ การอ่านอาการของหุ้น ที่สัญญาณเทคนิคได้อยู่แล้ว ถ้าอ่านอาการได้และสัญญาณเทคนิคดี จะยิ่งสนุกเลย

ดูตามเกม... ถ้าอ่านจากการขึ้นไปสูงๆ ในรอบก่อน แล้วตกลงต่ำๆ ในวันเดียวกัน แต่หลัง

จากนั้นมา ก็ไม่ลงลึกๆ อย่างที่เป็น นั่นแปลว่า การกดราคา อาจจะเพื่อขอให้มีการคายหุ้นออกมา เพื่อเก็บ

แนวรับ : ... 1.70-1.60 เก็บได้ หลุด 1.50 ถือว่าไม่สวย

เป้าหมาย : ... 1.95-2.00 ยังหวังได้ หรือ ดี ๆ เลย 2.2-2.3

Price Chart...(CRANE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CRANE... จริงๆ แล้ว สัญญาณเทคนิค ดูดีทั้งในแง่โครงสร้างการแกว่งตัว และเครื่องมืออ่าน แนวโน้ม(อันนี้ ใช้ MA. อ่านนะ)... รูปแบบทั้งสองอย่าง ยังคงคาดหวังการกระชากขึ้นแรงๆ ได้อยู่เหมือนกัน ซึ่ง ก็เป็นไปตามนิสัยของหุ้น ส่วนเรื่องของแนวโน้มยาวๆ อาจจะต้องไปว่ากันในเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆ อีกที แต่ด้วย เป็นหุ้นที่เก็งกำไรจำเลยก็ว่าได้ การเล่นเป็นรอบๆ นั้น จะเป็นเรื่องที่ต้องทำไว้ก่อน จะอุ่นใจกว่า... และอีกอย่าง หุ้นนิสัยแบบนี้ ถ้าเขาเล็ก เราก็ต้องเล็ก ไม่เช่นนั้น จะ เป็นว่า อืมช้า จ่ายตั้งค์ เอาได้นะ... นอกจาก CRANE นี้ ก็ยังมีหุ้นเล็กๆ อีกหลายๆ ตัว ที่สัญญาณเทคนิคสวยๆ แต่บางวันก็เล่นอาการเหมือนกตราคา จึงต้องดูอาการ